

BÁO CÁO

**về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư
về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân**

Thực hiện Công văn số 2101-CV/BTCTU ngày 02/2/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện Thông tri như sau:

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Huyện Tây Sơn là huyện trung du nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Định, có diện tích tự nhiên 692,96 km², với dân số trên 116.044 người. Toàn huyện có tổng số 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 xã và 01 thị trấn, với 76 thôn, làng, khối phố. Đảng bộ huyện Tây Sơn hiện nay có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 15 đảng bộ xã, thị trấn, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang, 01 đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, 40 chi bộ cơ sở và 198 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 4.782 đảng viên; trong đó, 08 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng với 53 đảng viên, 02 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 73 đảng viên là công nhân trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

II- CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT THÔNG TRI VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, huyện đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương và cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ đơn vị kinh tế tư nhân về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa, ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 22/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

huyện lần thứ XXI về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025"; Quyết định số 704-QĐ/HU ngày 15/5/2019 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đồng thời, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình, tổ chức gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp tư nhân... nhằm tạo sự đồng thuận của doanh nghiệp về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hiện nay toàn huyện có 291 doanh nghiệp tư nhân với 5.240 lao động, đa số là công ty trách nhiệm hữu hạn, quy mô hoạt động nhỏ. Tuy có những hạn chế nhất định về trình độ công nghệ, năng lực quản lý, nguồn vốn, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh... nhưng nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện thời gian qua đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ năm 2019 - 2022, đã thành lập 01 chi bộ hợp tác xã nông nghiệp với 7 đảng viên trực thuộc đảng ủy cơ sở; giải thể Đảng bộ Công ty cổ phần đường Bình Định (tháng 10/2019), chuyển 48 đảng viên của Công ty đến sinh hoạt đảng các tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài huyện. Hiện nay, toàn huyện có 8 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng (06 chi bộ hợp tác xã, 02 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân) với 53 đảng viên. Hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân luôn nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 09/5/2022 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng giai đoạn 2022 - 2025; các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, xem xét, lựa chọn chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia học lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Kết quả, đã kết nạp được 02 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, 73 đảng viên là công nhân trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân, do chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng, nên các đảng viên này sinh hoạt tại tổ chức đảng nơi cư trú.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức đảng,

tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 tổ chức công đoàn với 1.414 đoàn viên, 01 tổ chức đoàn thanh niên với 298 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (trong đó, thành lập mới 04 tổ chức công đoàn với 219 đoàn viên và 01 tổ chức đoàn thanh niên). Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân bước đầu hoạt động có hiệu quả, đoàn viên thấy được quyền lợi thiết thực chính đáng của mình được bảo vệ nên tích cực tham gia hoạt động do công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức, phấn đấu làm việc có năng suất, chất lượng, góp phần cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.

IV- NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

- Hầu hết, các đơn vị kinh tế tư nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít, chủ yếu là lao động thuê mướn theo thời vụ, không ổn định; các đơn vị kinh tế tư nhân chú trọng đến lợi nhuận, không ít các doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh thấp... do đó, việc tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân còn gặp không ít khó khăn.

- Việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân và công nhân, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân gặp khó khăn; điều kiện, thời gian, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động đoàn thể còn nhiều khó khăn.

- Vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa được phát huy; việc chấp hành Luật Lao động, Luật Công đoàn ở một số đơn vị kinh tế tư nhân chưa thật sự nghiêm túc, nhất là việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, việc trích nộp kinh phí công đoàn...

V- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

2. Tiếp tục phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; lựa chọn những quần chúng tích cực, những tấm gương điển hình, tiên tiến trong lao động, học tập và công tác, có uy tín trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, để có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng. Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đủ điều kiện.

3. Thường xuyên lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; xây dựng, thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

4. Các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc nhắc nhở cho các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân triển khai thực hiện, hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Ban Tổ chức Huyện ủy,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.





**THỰC TRẠNG TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN**

STT	Nội dung	Tổng số tổ chức đảng	Trong đó				Tổng số đảng viên	Số công nhân lao động trong các doanh nghiệp tư nhân là đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú	Công đoàn		Đoàn thanh niên	
			Đảng bộ cơ sở	Chi bộ cơ sở	Đảng bộ bộ phận	Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở			Tổng số tổ chức công đoàn cơ sở	Tổng số đoàn viên công đoàn	Tổng số tổ chức đoàn thanh niên cơ sở	Tổng số đoàn viên thanh niên
		Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới kết nạp từ 2019-2022		Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới kết nạp từ 2019-2022	Số mới thành lập từ 2019-2022	Số mới kết nạp từ 2019-2022
01	Đơn vị kinh tế tư nhân	8 1				8 1	53 7	73	23 4	1414 219	1 1	298 298

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH
HUYỆN ỦY TÂY SƠN



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

STT	Nội dung	Tổng số doanh nghiệp	Phân loại				Tổng số lao động	Ghi chú
			Siêu nhỏ	Nhỏ	Vừa	Lớn		
1	Công ty TNHH	218	122	88	6	2	2.950	
2	Công ty cổ phần	18	14	2	1	1	1.639	
3	Công ty hợp danh							
4	Doanh nghiệp tư nhân	25	15	10			117	
5	HTX/Quỹ tín dụng	27	27				235	
6	Công ty có vốn nước ngoài	3		1	1	1	299	
Tổng cộng		291	178	101	8	4	5.240	